

สื่อ	ประเด็นข่าว
นสพ.ทุกฉบับ	<p><b>รัชกาลที่ 9 สวรรคต</b></p> <p>-เสนอข่าว พล.อ.ต.สันติ ศรีเสริมโภค ผอ.รพ.ภูมิพลฯ หัวหน้าแพทย์พระราชฐาน 904 เปิดเผยว่า สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงมีพระราชบัญชาให้แพทย์ทหารอากาศถวายงานร่วมกับแพทย์พระราชฐาน 904 ให้บริการประชาชนที่ไปร่วมแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ หน่วยแพทย์พระราชทานในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร บริเวณท้องสนามหลวง ตั้งแต่วันที่ 26 ต.ค. 59 เวลา 07.00-21.00 น. โดยกองทัพอากาศได้นำคณะแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ของรพ.ภูมิพลฯ ร่วมออกหน่วยแพทย์พระราชทานในการนี้ด้วย</p> <p>-นายสุวัณธุ์ ตันยวรรธนะ รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลได้เตรียมความพร้อมรองรับประชาชนที่จะเดินทางเข้ามารอสักการะเบื้องหน้าพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท เวลา 08.00-21.00 น. ในวันที่ 29 ต.ค. ซึ่งเป็นวันแรก คาดว่าจะมีประชาชนเดินทางมาวันละ 1 หมื่นคน ทั้งนี้จะเปิดให้รับบัตรคิวได้ตั้งแต่วันที่ 05.00 น. ที่วัดมหาธาตุ และให้เข้าสักการะได้รอบละ 140 คน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 70 คน</p> <p>-นายวีรชัย พลาศรัย เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก เปิดเผยว่า ในวันที่ 28 ตุลาคมนี้ เวลา 10.00 น.ตามเวลาท้องถิ่น หรือ 21.00 น. ตามเวลาประเทศไทย ที่ประชุมสมัชชายูเอ็นจะประชุมเพื่อสดุดีและถวาย พระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยให้ผู้แทนประเทศต่างๆ ขึ้นกล่าวสดุดี ถือเป็นโอกาสพิเศษที่มีขึ้นไม่บ่อยนัก โดยประธานสมัชชาสหประชาชาติจะเริ่มกล่าวสดุดีเป็นคนแรก ตามด้วยประธานของภูมิภาคต่างๆ 5 ภูมิภาค และ น.ส.ซาแมนธา พาวเวอร์ เอกอัครราชทูตสหรัฐประจำสหประชาชาติ โดยนายวีรชัยจะเป็นผู้กล่าวถวายสดุดีเป็นคนสุดท้าย และจะถ่ายทอดสดการประชุมดังกล่าวให้รับชมผ่าน webcast ของสหประชาชาติด้วย</p>
มติชน โพสต์ทูเดย์ กรุงเทพธุรกิจ	<p>-เสนอข่าว นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ได้เตรียมหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือไปแจกเพื่อป้องกันไข้หวัด เริ่มตั้งแต่วันที่ 28 ต.ค. ขอให้ผู้ที่ป่วยหรือมีอาการคล้ายจะเป็นหวัดพักผ่อนอยู่กับบ้านก่อนหลีกเลี่ยงการไปในที่ชุมชน ปัจจุบันมีผู้ป่วยไข้หวัด 123,564 ราย เสียชีวิต 22 ราย ที่ผ่านมามีการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ซึ่งครอบคลุมสายพันธุ์ที่พบในประเทศไทยขณะนี้ แม้จะป้องกันโรคไม่ได้ 100% แต่ช่วยลดความรุนแรงของโรคได้ และสถานการณ์ขณะนี้ยังไม่ถือว่ารุนแรงมาก</p>
แนวหน้า	<p>-เสนอข่าว น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต ลงพื้นที่ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยบริการปฐมพยาบาล และให้ระลึกถึงคุณงามความดีของพระองค์ แล้วให้คำมั่นสัญญาที่จะทำความดีและดำเนินตามรอยพระองค์ท่านอย่างจริงจัง ซึ่งถือเป็นการแปลงความโศกเศร้าให้เป็นพลังทำความดีที่ทุกคนสามารถทำได้อย่างเป็นรูปธรรม</p>
ข่าวสด	<p><b>รำลึกพระมหากรุณาธิคุณ</b></p> <p>-นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดสธ. กล่าวว่า สธ.เปลี่ยนความโศกเศร้าเป็นพลังความดี โดยรพ.สธ.ได้มอบนโยบายทำดีที่สุดถวายเป็นพระราชกุศล ด้วยการทำบุญ-กิจกรรม จิตนุเคราะห์การ บริจาคโลหิต ปลูกต้นไม้ และให้ทุกจังหวัดจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ดูแลประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล</p>
เดลินิวส์ มติชน สยามรัฐ	<p>-เสนอข่าว นพ.สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยว่า ได้ดำเนินงานตามรอยพระบาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงสนพระราชหฤทัยปัญหาการขาดไอโอดีนในเด็กไทย โดยสนับสนุนการแก้ปัญหาเด็กขาดสารไอโอดีนอย่างต่อเนื่อง เน้นตรวจคัดกรองหญิงตั้งครรภ์เสี่ยง พร้อมหนุนชาวบ้านเติมไอโอดีนในห้วงโซ่อาหาร เน้นปลูกผักและเลี้ยงไก่ไข่เสริมไอโอดีน ทำปลาร้าเสริมไอโอดีน ทำให้คนในชุมชนใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง</p>
ไทยโพสต์	<p>-เสนอข่าว คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ สวรส. สข. สรพ. ร่วมพิธีถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย พร้อมกับยืนถวายความอาลัยเป็นเวลา 9 นาทีและร่วมลงนามถวายความอาลัย</p>
โพสต์ทูเดย์	<p>-เสนอข่าว นพ.พงษ์พัฒน์ ปรานวนิช นายกสมาคมโรงพยาบาลเอกชน เผยว่า ได้ร่วมกับ หลักสูตรประกาศนียบัตร</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง แพทยสภา และ ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เชิญชวนกลุ่มโรงพยาบาลเอกชนร่วมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยตั้งหน่วยเฉพาะกิจร่วมออกหน่วยแพทย์อาสาพร้อมรถพยาบาลฉุกเฉิน ให้บริการประชาชนที่เดินทางมาแสดงความอาลัย ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท</p>
<p>ไทยโพสต์ มติชน  ผู้จัดการรายวัน</p>	<p><b>พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุเทพ เพชรชมการ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงร่างพ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบที่ผ่านมติครม. ว่า กำหนดให้บริษัทบุหรี่ทุกรายต้องทำรายงานประจำปีเป็นมาตรฐานเดียวกัน และกำหนดพื้นที่ห้ามสูบบุหรี่ในสถานศึกษา สถานพยาบาล ให้ตั้งคณะกรรมการควบคุมยาสูบเพื่อประสานการทำงานร่วมกันในทุกจังหวัด ให้มีอำนาจออกใบสั่งปรับผู้ฝ่าฝืนสูบบุหรี่ในที่ห้ามสูบ เช่นเดียวกับการออกใบสั่งทำผิดจราจร เชื่อว่าสามารถลดนักสูบหน้าใหม่ และผู้ได้รับผลกระทบจากบุหรี่มือสองได้ และยืนยันชาวไร่ไม่กระทบ เพราะไม่มีกฎหมายไหนบังคับชาวไร่ยาสูบ ที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มาก และได้มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ สธ.ร่วมหารือเพื่อไม่ให้กฎหมายกระทบกับชาวไร่ยาสูบ ซึ่งพบว่าที่กระทบคือการนำเข้าบุหรี่ต่างประเทศมากกว่า</p> <p>-เสนอข่าว กลุ่มชาวไร่ยาสูบภาคเหนือ-อีสาน-กลาง และสมาคมการค้ายาสูบไทย ตัวแทนจากผู้ประกอบการร้านค้าขนาดเล็ก ผิดหวังที่ครม.ผ่านร่างกฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ เตรียมยื่นหนังสือต่อสนช.ขอให้ปรับปรุงแก้ไข ซึ่งส่งผลกระทบมาก เช่น มีการกำหนดนิยามคำว่า "ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง" ที่ระบุอย่างชัดเจนถึงสมาคมชาวไร่ สมาคมผู้เพาะบ่มใบยา สมาคมกลุ่มผู้ค้าปลีกยาสูบ และห้ามผู้มีส่วนเกี่ยวข้องดำเนินกิจกรรมหลายประการ รวมถึงตัดโอกาสการทำกิจกรรมเพื่อสังคมซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องสุขภาพ</p>
<p>โพสต์ทูเดย์</p>	<p><b>แพทย์พัฒนาสมุนไพร</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.เจริญ บุญฤทธิการ ผอ.รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี เปิดเผยว่า ได้เสนอขอรับการสนับสนุนจากรัฐบาลระหว่างที่ นพ. ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. เดินทางมาเยี่ยมรพ. เพื่อเร่งผลักดันปราจีนบุรีเมืองแห่งสมุนไพร ใน 3 ข้อ คือ 1.ขอให้ย.ม.ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ตั้งแต่เริ่มต้น เพื่อให้ผลิตภัณฑ์สามารถขึ้นทะเบียนและออกสู่ท้องตลาดได้อย่างรวดเร็ว 2.ขอให้สธ.ร่วมมือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งกระทรวงพาณิชย์ ขับเคลื่อนพัฒนาสมุนไพร ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ 3.ขอให้รัฐบาลเร่งผลักดันให้มีพ.ร.บ.สมุนไพรแห่งชาติ มีผลบังคับใช้ภายในปี 2560</p>
<p>ข่าวสด</p>	<p><b>เตือนอันตรายคลินิกเสริมความงาม</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.วิศิษฐ์ ตั้งนภกร อธิบดีกรม สบส. กล่าวว่า การใช้เครื่องไอออนโตโฟเรซิส (Iontophoresis) และโฟโนโฟเรซิส (Phonophoresis) ซึ่งเชื่อว่าเป็นวิธีการที่ทำให้ผิวหนังใส ลดริ้วรอย ฝ้า แผลเป็นจากสิว จะต้องทำโดยแพทย์ซึ่งมีความรู้ในการใช้เครื่องมือ และทำในสถานพยาบาลที่ถูกต้องตามกฎหมาย ห้ามร้านเสริมสวยหรือสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ทั้งสปา-นวด นำไปให้บริการโดยเด็ดขาด เพราะอาจเกิดอันตราย ผิวหน้าไหม้เกรียม บาดเจ็บจากไฟฟ้าชอร์ต หรือผิวหนังเสียหายจากการใช้ยาหรือวิตามินที่ไม่เหมาะสม</p>
<p>โพสต์ทูเดย์ ไทยรัฐ</p>	<p><b>มาตรฐานจีเอ็มพี</b></p> <p>-เสนอข่าว นางสาวลิณี วังตาล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กล่าวว่า ได้ร่วมมือกับอย. ผลักดันให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทยเข้าสู่ระบบมาตรฐานอย. และมาตรฐาน GMP เพื่อขยายฐานการตลาดสู่ตลาดประเทศเพื่อนบ้านและต่างประเทศอย่างเป็นระบบ ขณะที่ น.ส.ทิพย์วรรณ ปริญญาศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานอาหาร อย. กล่าวว่า อย.ได้รับงบประมาณจากสสว. 13 ล้านบาท ในการจัดทำฐานข้อมูลออนไลน์ ให้คำปรึกษาผู้ประกอบการเอสเอ็มอี นำร่องในกลุ่มอาหารและเครื่องดื่มก่อน</p>
<p>กรุงเทพธุรกิจ</p>	<p><b>ป้องกันอัลไซเมอร์</b></p> <p>-เสนอบทความ นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า โรคอัลไซเมอร์ต่างจากอาการสมองเสื่อมที่เกิดจากสาเหตุอื่นๆ ตรงที่ยังไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ แต่สามารถประคับประคองไม่ให้อาการทรุดลงอย่างรวดเร็ว โดยการรักษาด้วยยา การฟื้นฟูความจำ การกินอาหารครบ 5 หมู่ เน้นผักใบเขียวและผลไม้หลากสี อาหารที่อุดมไปด้วยวิตามิน บี 1 และบี 12 ส่วนผู้ที่ต้องการบริหารสมองสามารถทำกิจกรรมง่ายๆ เช่น การเดินในที่อากาศโปร่ง ซึ่งจะทำให้ระบบไหลเวียนเลือดสูบฉีดออกซิเจนไปเลี้ยงสมองได้ดีขึ้น ออกกำลังกายแอโรบิก โยคะ และเล่นกีฬาที่มีการฝึกสมอง</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
ผู้จัดการออนไลน์	<p><b>โครงการ TO BE NUMBER ONE</b></p> <p>-เสนอภาพข่าว น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต นพ.พงษ์เกษม ไข่มุกด์ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต มล.ยุพดี ศิริวรรณ ที่ปรึกษาโครงการ TO BE NUMBER ONE และเลขาธิการมูลนิธิ TO BE NUMBER ONE พร้อมเยาวชน TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 6 และ ศิลปินดารา ร่วมแสดงข่าวเปิดตัวโครงการแข่งขัน “TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCIS THAILAND CHAMPIONSHIP 2017”</p>
เดลินิวส์	<p><b>สถานการณ์โรคติดต่อในกทม.</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ สมาชิกสภา กทม. กล่าวว่า โรคติดต่อที่มีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องในปัจจุบัน คือโรคไข้เลือดออก โรคไข้ซิกา โรคพิษสุนัขบ้า และโรคไข้หวัดใหญ่ พบประชาชนป่วยเป็นจำนวนมาก โดยผู้ป่วยส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ในพื้นที่กรุงเทพฯชั้นใน เนื่องจากเป็นพื้นที่แออัด มีประชากรอยู่อาศัยจำนวนมาก จึงควรปรับปรุงมาตรการในการเฝ้าระวังและป้องกันโรคให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน โดยมีมติตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทางการควบคุมและป้องกันโรคใน กทม. ตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 จะใช้ระยะเวลาศึกษาทั้งสิ้น 80 วัน</p>
มติชน	<p><b>ตรวจโรงงานหมุยอ</b></p> <p>-เสนอข่าว นายประสงค์ เรือนสอน รองปลัดเทศบาลเมืองเขลางค์นคร อ.เมือง จ.ลำปาง และนางสุกานดา เอมะสุวรรณ ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อม เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงานทำหมุยอแห่งหนึ่งในหมู่บ้านกลางทุ่ง ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง ที่มีข่าวพบแมลงสาบติดอยู่ในถังหมุยอ ได้ให้เจ้าของสถานประกอบการหยุดปรับปรุงสถานประกอบการภายใน 30 วัน และกำชับให้ประกอบกิจการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2559</p>
ไทยรัฐ	<p><b>วันอัมพาตโลก</b></p> <p>-เสนอข่าว ดร.นพ.สุวิช ธรรมปาโล ผอ.สคร 12 จังหวัดสงขลา กล่าวว่า องค์การอัมพาตโลกกำหนดให้วันที่ 29 ต.ค.ของทุกปี เป็นวันรณรงค์อัมพาตโลก ซึ่งประเด็นการรณรงค์ในปีนี้เป็นคือ “Face the facts:Stroke is treatable.อัมพาต อัมพาต ป้องกันรักษาได้” เน้นให้ประชาชนเห็นความสำคัญของโรคหลอดเลือดสมอง ตระหนักถึงอาการเบื้องต้น และเข้ารับการรักษาให้ทันเวลา ทั้งนี้ กลุ่มเสี่ยงหรือผู้ที่มีอาการป่วย สามารถโทร.สายด่วน สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 1669 หรือสายด่วนกรมควบคุมโรค 1422</p>
เดลินิวส์	<p><b>ป้องกันโรคติดต่อ</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.อรรถพล ชีพ สัตยากร ผอ. สคร. 5 จ.ราชบุรี เป็นประธานปิดการสัมมนา และกล่าวบรรยายเรื่องแนวทางการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่เกี่ยวข้อง กับสื่อมวลชน พร้อมเปิดเผยว่า รายงานการควบคุมโรคประจำปีขององค์การอนามัยโลก ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 18 ใน 22 ประเทศ ที่มีการแพร่ระบาดของวัณโรค จึงตั้งเป้าหมายกวาดล้างให้หมดไปจากประเทศไทย ภายในปี 2590 และจะต้องลดลงปีละ12% โดยขณะนี้แผนยุทธศาสตร์ควบคุมโรคแห่งชาติได้เสนอคณะรัฐมนตรีรับรอง เพื่อสั่งการให้ทุกหน่วยงานทำตามแผนยุทธศาสตร์ ส่วนการป้องกัน ขณะนี้ได้ให้วัคซีนป้องกันตั้งแต่เด็กแรกเกิด ซึ่งจะสามารถคุมได้ถึงเป็นผู้ใหญ่ได้ ขณะเดียวกันต้องแก้ปัญหาในผู้ใหญ่ที่เป็นวัณโรคไม่ให้แพร่ขยายโรคต่อไป</p>
เว็บไซต์ข่าวสด	<p><b>ผ้าอนามัยปลอม</b></p> <p>-เสนอข่าว ตำรวจจับกุมทลายโรงงานผ้าอนามัยปลอมในจีนในรอบ 1 เดือน (กันยายน-ตุลาคม) จับกุมได้ 2 ลีตใหญ่ รวมแล้วกว่า 10 ล้าน 1 แสนชิ้น โดยผ้าอนามัยปลอมเหล่านี้ทำเลียนแบบผ้าอนามัยยี่ห้อดัง อาทิ “ABC”, “Whisper”, “โซฟี” เป็นต้น มีกระบวนการผลิตและใช้วัตถุดิบที่ไม่ถูกหลักสุขอนามัย ทำให้ก่อปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพของผู้ใช้ได้</p>